

Ngày 26/2/2023.

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY Năm A

Bài Suy Gẫm số 17. Điểm 1: Không Thể Tránh Khỏi Bị Cám Dỗ

Tin Mừng hôm nay, khi nói “Đức Giê-su được Thần Khí dẫn vào hoang địa”, đã không nói là để tránh khỏi đám đông hay để cầu nguyện, nhưng là “để chịu quỷ cám dỗ” (Mt 4,1); đó là để cho chúng ta biết rằng, bước đầu khi chúng ta dâng mình cho Thiên Chúa, là phải rời bỏ thế gian, sẵn sàng nghênh chiến với thế gian và với mọi kẻ thù của sự cứu rỗi chúng ta. Thánh Am-brô-si-ô nói rằng ngay tại nơi mai danh ấu tị, ta phải sẵn sàng chờ đợi bị cám dỗ và chịu nhiều thử thách. Cũng trong chiều hướng này, nhà hiền triết cảnh báo Anh Em rằng: “*Nếu con muốn dẫn thân phụng sự Đức Chúa, thì con hãy chuẩn bị tâm hồn để đón chịu thử thách*” (Hc 2,1). Thật vậy, sự cám dỗ rất ích lợi cho hạng người ấy, vì rằng nó là một trong những phương tiện tốt nhất, mà họ có thể dùng để hoàn toàn thoát khỏi tội lỗi, khỏi sự mền chuộng tội lỗi.

Anh Em có luôn tin rằng, để dâng mình trọn vẹn cho Thiên Chúa, thì phải sẵn sàng bị cám dỗ không? Anh Em có lấy làm ngạc nhiên khi bị một cơn cám dỗ không? Trong tương lai, Anh Em hãy luôn sẵn sàng đón nhận cơn cám dỗ, hầu có thể thu lượm được hoa trái mà Thiên Chúa mong chờ nó mang lại cho Anh Em.

Ngày 27/2/2023.

Thứ Hai sau Chúa Nhật I Mùa Chay

Bài Suy Gẫm số 205. Điểm 2: Giáo Viên Ki-tô Sẻ Tính Sở Về Linh Hồn Của Các Học Sinh

Xét thấy việc tính sở Anh Em phải đệ trình lên Thiên Chúa không phải là chuyện nhỏ, bởi nó liên quan đến phần rỗi linh hồn của học sinh được giao phó cho Anh Em chăm sóc; vì vào ngày phán xét, Anh Em phải trả lời về các linh hồn ấy, cũng như về chính linh hồn mình; Anh Em hãy tin chắc rằng Thiên Chúa sẽ bắt đầu hỏi Anh Em về linh hồn của con trẻ, trước khi hỏi về linh hồn của Anh Em. Vì một khi mà Anh Em phụ trách các linh hồn của con trẻ, Anh Em buộc phải lo cho phần rỗi của chúng, một cách chăm chú cũng bằng với việc Anh Em đồng thời lo cho chính phần rỗi của mình, và Anh Em đã nguyện dốc hết sức mình, hầu cứu rỗi linh hồn của con trẻ. Thánh Phao-lô đã lưu ý Anh Em về điều này, khi ngài nói về những người lãnh đạo như sau: “*Họ chăm sóc linh hồn anh em như những người sẽ phải trả lễ với Thiên Chúa*” (Dt 13,17); ngài không nói phải trả lễ “*về chính linh hồn của họ*”, nhưng ngài nói “*phải trả lễ về những linh hồn mà họ chăm sóc*”; lý do chính xác là: miễn là kẻ chăm sóc hoàn thành tốt chức năng hướng dẫn và lãnh đạo các linh hồn được giao phó cho họ, thì họ cũng chu toàn tốt nghĩa vụ của họ đối với Thiên Chúa; và Thiên Chúa sẽ đổ tràn đầy ân sủng xuống trên họ, đến nỗi họ tự thánh hóa bản thân, bằng cách góp phần vào sự cứu độ của những người khác, càng nhiều càng tốt.

Cho đến nay, Anh Em có xem phần rỗi của các học sinh như là bổn phận của riêng mình, trong suốt thời gian chúng ở dưới quyền điều khiển của Anh Em không? Anh Em có những linh thao đã được lập ra nhằm làm cho chính Anh Em nên thánh; nhưng nếu Anh Em có sự nhiệt thành nồng nàn lo phần rỗi của những trẻ Anh Em có bổn phận dạy dỗ, thì Anh Em sẽ không sao lãng các thao tác thiêng liêng đó, và còn thực hiện chúng

theo ý chỉ trên. Làm như thế, Anh Em sẽ thu hút xuống trên các học sinh những ơn cần thiết cho phần rỗi của chúng, còn phần rỗi của Anh Em thì chính Thiên Chúa lo. Vậy từ nay Anh Em hãy khích lệ mình với những tâm tư như thế.

Ngày 28/2/2023.

Thứ Ba sau Chúa Nhật I Mùa Chay

Bài Suy Gẫm số 36. Điểm 2: Cầu Cầu Nguyện Để Xa Lánh Tội Lỗi

Điều phải đặc biệt thúc giục Anh Em cầu nguyện, đó là sự yếu đuối mà tội lỗi gây ra nơi Anh Em, một sự yếu đuối khiến Anh Em không thể làm gì tốt lành về mặt siêu nhiên. Và bởi vì chúng ta càng ngày càng yếu dần, mỗi ngày cứ sa phạm những tội mới, cho nên hằng ngày chúng ta cần sự trợ giúp lớn hơn. Thánh Gioan Kim Khẩu nói: “Cầu nguyện là một thần dược, đánh đuổi khỏi tâm hồn mọi điều xấu mà nó bắt gặp, và làm cho tâm hồn đó tràn đầy sự công chính”. Vì thế, nếu chúng ta muốn hoàn toàn thoát khỏi tội lỗi, chúng ta không thể làm gì tốt hơn là chuyên tâm cầu nguyện. Thực vậy, một người yêu mến sự cầu nguyện, dù có phạm tội nhiều đến đâu, có sống giữa những bừa bãi lớn nhất đi nữa, thì với nguyện gẫm, người ấy cũng còn có một nguồn lực nhanh chóng và dễ dàng, để nhận được ơn sám hối và tha thứ.

Vậy Anh Em hãy cầu xin Thiên Chúa ban cho Anh Em một trái tim tinh khiết, biết xa lánh và ghê tởm, không chỉ những tội nghiêm trọng nhất, mà còn cả mọi điều có thể làm vẩn đục lương tâm Anh Em, làm cho Anh Em không được đẹp lòng Thiên Chúa.

Ngày 1/3/2023.

Thứ Tư sau Chúa Nhật I Mùa Chay

Bài Suy Gẫm số 73. Điểm 2: Một Số Người Muốn Thấy Phép Lạ Nơi Anh Em Đồng Sự

Nhiều người cũng muốn có điềm thiêng dấu lạ nơi các anh em đồng sự; họ không chấp nhận sự việc những anh em đó làm khổ họ: điều này là không khả dĩ. Vì luật của Thiên Chúa – tức có tính bắt buộc – là khi nhiều người sống chung với nhau, thì họ phải chịu đựng những đau khổ họ gây ra cho nhau. Thánh Phaolô đã chứng tỏ điều này qua lời nói: “*Anh em hãy mang gánh nặng – nghĩa là những khiếm khuyết – cho nhau, như vậy là anh em chu toàn luật của Đức Giê-su Ki-tô*” (Gl 6,2). Như vậy, đó là luật của Đức Giê-su Ki-tô, mà chúng ta phải chu toàn; chịu đựng lẫn nhau, là một bổn phận bác ái, mà mỗi người chúng ta phải thực thi đối với anh em mình, nếu chúng ta muốn duy trì sự hiệp nhất với họ, và tỏ rõ qua cách cư xử rằng, chúng ta cùng họ, đều thuộc về một dòng tu, và như thế, chúng ta thông phần với mọi sự đau khổ họ đang gánh chịu; về phần chúng ta, chúng ta không tránh khỏi phải chịu sự khổ đau từ phía các anh em, vì không thể có hai người sống chung với nhau mà lại không gây đau khổ cho nhau ở một điểm nào đó; và vì chúng ta đã làm cho người khác đau khổ, thì cũng là đúng lý nếu chúng ta chịu khổ đau từ phía họ. Đó là gánh nặng mà Thiên Chúa đặt lên vai mọi người, một gánh nặng giúp cho người ta được cứu rỗi. Mặt khác, Đức Giê-su Ki-tô, Đấng giúp dễ dàng vác lấy những gian truân cuộc đời, sẽ biến gánh nặng này, vốn có vẻ như một cửa nợ, trở nên thật nhẹ nhàng.

Vậy Anh Em đừng tỏ ra là người không biết điều, thiếu lương tri, phản tinh thần Ki-tô, khi một mực không muốn chịu khổ đau từ phía các anh em trong cộng đoàn, vì như thế là Anh Em đã thực sự đòi một phép lạ chưa từng nghe và phi thường nhất. Vậy trong suốt cuộc đời mình, Anh Em đừng mong đợi điều này.

Ngày 2/3/2023.

Thứ Năm sau Chúa Nhật I Mùa Chay

Bài Suy Gẫm số 38. Điểm 1: Thiên Chúa Hứa Nhận Lời Cầu Nguyện Của Chúng Ta

Để khuyến khích con người mạnh dạn cầu nguyện, Đức Giê-su Ki-tô xác quyết rằng bất cứ người ta xin gì thì sẽ được. Người nói: “*Anh em cứ xin thì sẽ được*” (Mt 7,7). Lời cầu nguyện tự nó có sự công hiệu như thế, và đó là điều Thiên Chúa hứa; cho nên chúng ta càng xin Người nhiều, thì Người lại càng ban cho nhiều, vì Người vui thích thi ân cho loài người. Thánh Au-gus-ti-nô nói: “*Chắc Thiên Chúa sẽ không khuyến khích chúng ta mạnh dạn cầu xin Người như vậy, nếu như Người không sẵn sàng ban ơn cho chúng ta, nếu như Người không thật lòng muốn như vậy*”.

Vậy Anh Em hãy biết hổ thẹn thấy mình quá hèn nhát, quá ơ hờ trong việc cầu nguyện cùng Thiên Chúa, là Đáng muốn biểu cho Anh Em nhiều hơn là Anh Em muốn cầu xin cùng Người; Người đồng cảm với nỗi thống khổ của Anh Em, cách còn sâu sắc hơn là việc Anh Em mong muốn thoát khỏi sự thống khổ ấy. Vậy Anh Em hãy năng động tin vào Đáng đã hồi thúc Anh Em quá mạnh dạn như thế; Anh Em hãy tỏ ra xứng đáng với những lời hứa của Người, hãy vui thích đến cầu cứu Người. Thánh Au-gus-ti-nô hỏi: “*Ai là người đã tin tưởng sẽ được Thiên Chúa ban cho một điều, mà phải bị thẹn thùng bối rối?*”

Ngày 3/3/2023.

Thứ Sáu sau Chúa Nhật I Mùa Chay

Bài Suy Gẫm số 58. Điểm 1: Tu Sĩ Hành Động Duy Chỉ Vì Thiên Chúa

Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giê-su Ki-tô nói với các thánh tông đồ của Người rằng nếu các ông “*không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu thì sẽ chẳng được vào Nước Trời*” (Mt 5,20). Anh Em hãy đem lời nói này áp dụng cho mình, và tin chắc rằng Đức Giê-su nói riêng với Anh Em: nếu không có nhiều nhân đức hơn người đời, Anh Em sẽ bị án phạt nặng hơn họ vào ngày phán xét. Người thế gian, cũng như người Biệt Phái, bằng lòng với việc giữ đạo qua cái vẻ hiển hiện bên ngoài. Họ dự thánh lễ, nghe giảng, đôi khi đọc kinh Phụng vụ; nhưng họ làm những điều ấy và nhiều việc khác nữa, mà không có tinh thần nội tâm.

Anh Em là những người đã dâng mình cho Thiên Chúa, và do vậy, phải hiến cho Người trọn thời gian của đời mình, Anh Em cũng phải làm tất cả với tinh thần thờ kính Thiên Chúa, chứ không chỉ làm cho xong phần bề ngoài của những phận vụ gắn liền với ơn gọi Anh Em; vì trong khi loài người ưng ý với khía cạnh bên ngoài của các hành động, thì “*Thiên Chúa là Đáng thấu suốt tâm can*” (Rm 8,27) sẽ không kể công sá gì cho họ.

Ngày 4/3/2023.

Thứ Bảy sau Chúa Nhật I Mùa Chay

Bài Suy Gẫm số 58. Điểm 2: Các Tu Sĩ Phải Giữ Giới Răn Và Những Lời Khuyên

Những người ở ngoài đời mà có chút lòng mộ đạo, thì tin rằng họ đã làm tròn nhiệm vụ, khi họ không để lộ ra những tật xấu toác, và không có gì đáng trách trong cách cư xử. Nhưng Đức Giê-su Ki-tô lên án những ý nghĩ ấy nơi những ai trung thành phụng sự Người; Người không muốn người ta đến với Người trong kinh nguyện và qua việc tham gia bí tích Thánh Thể mà “*sự nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh*” (Mt 5,23). Người muốn chúng ta, thay vì ghét kẻ thù, phải “*yêu*” họ, “*làm ơn cho*” họ, “*cầu nguyện cho*” họ” (Lc 6,27-28; Mt 5,43.44).

Điều mà Thiên Chúa đòi hỏi nơi Anh Em, và muốn Anh Em phải công chính hơn người đời, là Anh Em không những phải giữ đúng các giới răn, mà hơn thế nữa, phải trung thành thực thi các lời khuyên Tin Mừng, cùng với hệ quả, là tuân giữ Luật Dòng. Anh Em không có điều gì phải tự trách, liên quan đến vấn đề này ư?

